

## HPT - ถ้าฟื้นจริง ก็ยาวๆ ได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ ก่อนหน้านี้ ก็ทำท่าเหมือนจะขึ้นจริงๆ มาแล้ว แต่อาจจะติดตรงที่ขึ้นแรงไปหน่อย ก็เลยอาจจะช็อกตัวสักกระยะ ซึ่งการช็อกตัวนี้แหละ เป็นเรื่องที่ต้องจับตา เหมือนจะว่าการขึ้นมาสแรงๆ หรือรีบเร่งในก่อนหน้านี้ คือการกระชากเอาของที่ไหลแล้วก็นั่งรับของเพิ่มต่ออีก... แต่จะเป็นการรับเพิ่ม หรือ นั่งขายก็ต้องมาว่ากันอีกที แต่ก็อย่างว่าแหละครับ เล่นตามเทคนิค เขาบอกเองว่าจะเอาทางไหน เราก็มั่วไปทางนั้น... นั่นแปลว่า ถ้ายังไม่ซื้อ แต่ถ้าเขาบอกจะขึ้น ก็ต้องเล่นตาม หรือถ้าซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่ยอมไปไหนเสียที แล้วเกิดบอกว่าจะเล่นทางลง อันนี้ก็ต้องหนีกันไปก่อนเลยนะ ส่วนเรื่องของ SET Index ที่ในระยะนี้ ก็อาจจะแกว่งๆ หน่อย ทำให้หลายๆ ท่าน เกิดอาการลังเลได้ไม่น้อยแล้วยิ่งนี้ก็ปลายๆ ปีแล้วด้วย ยิ่งน่าคิดไปกันใหญ่ว่า ประเทศไทย จะฟื้นจริงได้หรือยัง หรือ มีแววจะฟื้นได้เหมือนอย่างค่าที่ทางการ ออกมาเอ่ยที่ไร ก็เหมือนจะไม่ค่อยขยับเขยื้อนให้หนักงวลเลย ปีหน้า การเมืองจะเริ่มเป็นปัจจัย นโยบายของพรรคการเมือง หรือ รวมไปถึงเมื่อฟอร์มรัฐบาลได้แล้ว จะออกทางไหนมากกว่าจะฟื้นยาวๆ ต่อเนื่องได้แค่ไหน เชื่อเลย หลายๆ ท่านก็คงคิดกันบ้างแหละ ไม่มากก็น้อย... แถมบางเรื่อง ก็อาจจะถูกลืมไปแล้วก็ได้ ทั้งๆ ที่ยังมีอยู่ อย่างเรื่องของสงครามในพายุยุโรป จะรุกรามมากกว่าเดิมอีกหรือไม่ แล้วเรื่องของแนวโน้ม อัตราดอกเบี้ย ที่มีแนวโน้มจะขึ้นต่อเนื่องในอนาคต จะเป็นการลดเรื่องเงินเฟ้อได้จริงหรือจะกลายเป็น การกดดันเศรษฐกิจ ไม่ให้ฟื้นตัวได้จริงๆ ทั้งๆ ที่บ้านสรา เศรษฐกิจก็ไม่ได้อ่อนแรงจนทำให้เกิดเงินเฟ้อเสียหน่อย... เคยบอกแล้วว่า ถ้าจะเอาพื้นฐาน หรือจะเอาเทคนิค ก็อาจต้อง เลือกข้างล่ะ

### ดูตามเกม...

ก็ไม่ต้องเดาไปล่วงหน้าหรอกว่า จะเป็นการนั่งขาย หรือนั่งเก็บเพิ่ม หลังจากขึ้นแรงๆ มาก่อนหน้านี้... เอาเป็นว่า ถ้าแววออกมาทางไหนมากกว่า เราก็เล่นไปตามนั้น อย่าใช้หูฟังมาก

แนวรับ : ... 1.20-1.16 ไม่ลงต่ำกว่า 1.10 ยังอุ่นใจ

เป้าหมาย : ... 1.30-1.35 และ 1.40-1.45 (ต้านย่อย)

Price Chart...(HPT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HPT... แนวต้าน หรือ เป้าหมายที่ให้ไว้ เป็นแค่แนวต้านระยะสั้น ซึ่งถ้าจะเอาจริงๆ ถ้าขึ้น 1.30 ได้อย่างมั่นคงเมื่อไหร่แล้ว ความน่าจะเป็น น่าจะมีการขึ้นยาวๆ หรือไกลๆ ได้ เพราะด้วยรูปแบบของ Pattern ของหุ้นเอง รวมไปถึง รูปแบบของ เส้น 3 เส้น ที่บ่งชี้ในแนวโน้มที่เป็นเชิงบวกอย่างดี การจะแก๊งก์อะไรสั้นๆ หรือ จะเก็บไว้ยาวๆ บางส่วน ก็ถือว่าทำได้ทั้งนั้น. แต่ก็ต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับว่า ต้องไม่มีการพลิกลงต่ำกว่า 1.10 อีกก็แล้วกัน ไม่เช่นนั้น อาจจะกลายเป็นออกแนวที่แกว่งๆ ออกข้างที่ผ่านมานั้น เป็นการนั่งขายมากกว่า แต่ก็มีคนถามอยู่ดีนั่นแหละครับว่า ถ้าจะให้แนะนำหนักจะให้ทางไหนมากกว่ากัน อันนี้ ก็ดูเส้น 3 เส้น เนาะ